

ly hoang - TÍN HỜ U TRỜ NG THÀNH

THÁNH CA TIN MỜ NG - CN5TN-B: MAC-CÔÂ 1, 29-39

Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình chúng tôi tuôn vui vẻ - bình an. HXLy

Đoạn Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Qua những hoạt động của một ngày làm việc, Chúa Giêsu đã ra những chỉ dẫn khuôn mẫu cho người đi gieo Tin Mừng.

Tin Mừng phôi dục rao giảng. Ngày Sabbát, Chúa Giêsu vào Hội đường, đọc Sách Thánh và giảng nghĩa. Việc đọc và diễn giảng Lời Chúa là một phần quan trọng của đời sống người môn đệ. Vì Tin Mừng phôi dục rao giảng. Lời Chúa phôi dục công bố. Người môn đệ phải say mê rao truyền để cho Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường cho con người, hướng dẫn tâm trí, lời nói, hoạt động của con người. Chính Lời Chúa hướng dẫn con người đi trên đường Sống Tốt đẹp của Sống.

Tin Mừng phôi chúng tôi bằng yêu thương.

Lời nói đi đôi với việc làm. Đó chính là yêu cầu làm cho lời nói có sức thuyết phục. Chúa Giêsu đã làm chúng tôi đi đôi với đó. Ra khỏi Hội đường, Chúa Giêsu vào nhà ông Simon. Bà nhà của ông đang bệnh sốt. Chúa Giêsu đến bên giường, cầm tay bà đỡ chụm bà khỏi bệnh. Thấy ra Chúa có quyền năng chữa bệnh ngoài của phán đoán lời cũng có thể chữa bệnh cho bà nhà ông Simon. Họ nể sợ vào thời phong kiến với quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, việc cầm tay phải có gây nên dâm phạm. Nhưng Chúa Giêsu đã đến tận giường cầm tay bà. Điều này nói lên lòng yêu thương kính trọng. Chúa không chữa bệnh mà còn muốn bày tỏ tình người, sự quan tâm âu yếm đối với người bệnh và cần sự kính trọng đối với phẩm giá của.

Tin Mừng phôi đem đến cho.

Mà chúng tôi luôn muốn giam cầm con người trong vòng nô lệ. Nhưng ma quỷ trói buộc con người một hệt ý chí, không còn làm được việc lành, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của ma quỷ. Tin Mừng của Chúa có sức giải phóng con người. Giải phóng khỏi sự trói buộc của ma quỷ. Giải phóng khỏi những mê lầm. Giải phóng khỏi những thói tục xấu, những mê tín dị đoan. Nhờ đó con người có thể vươn lên, sống xứng đáng với phẩm giá và có thể làm việc lành phúc đức. Nhờ đó Chúa. Bà nhà của Simon là một thí dụ điển hình. Khi được khỏi bệnh, bà liền đi đường và làm việc phúc đức cho Chúa.

Tin Mừng phôi dục kín múc từ các nguôn Thiên Chúa.

Sáng sớm, Chúa Giêsu đến nơi vắng vẻ cầu nguyện. Suốt ngày bận rộn với con người, Chúa

Giêsu phờ i dành buờ i sáng sờ m đờ cờ u nguyờ n. Đờ u đó cho thờ y, đờ i vờ i Chúa, viờ c cờ u nguyờ n là quan trờ ng biờ t bao. Chúa Giêsu cờ u nguyờ n vì yêu mờ n, khao khát đờ c kờ t hiờ p vờ i Chúa Cha. Chúa Giêsu cờ u nguyờ n đờ tìm thánh ý Chúa Cha, tìm sờ hờ ng đờ n sáng suờ t cho cuờ c đờ i. Vì thờ trờ c khi bờ t tay vào làm viờ c, Chúa cờ u nguyờ n vờ i Đờ c Chúa Cha đờ mức lờ y nguờ n sờ c mờ nh cho hoờ t đờ ng truyờ n giáo.

Ngờ i môn đờ muờ n đờ n thân rao giờ ng Tin mờ ng, mờ rờ ng Nờ c Chúa không thờ đi ra ngoài nhờ ng chờ đờ n khuôn mờ u cờ a Thờ Chí Thánh. Phờ i biờ t mức lờ y nguờ n sờ c mờ nh ở nờ i Chúa Cha qua viờ c cờ u nguyờ n. Cờ i viờ c cờ u nguyờ n nhờ cờ i nguờ n cờ a hoờ t đờ ng, nhờ đờ m mờ u chờ t đờ đờ đờ n thành công. Chuyên tâm hờ c, đờ c, suy gờ m Lờ i Chúa đờ có thờ thờ u hiờ u và trình bày cho ngờ i khác. Nhờ t là phờ i làm chờ ng cho lờ i rao giờ ng bờ ng chính đờ i sờ ng yêu thờ ng bác ái. Sờ yêu thờ ng kính trờ ng sờ đờ a con ngờ i tờ i tờ do, có thờ lam nhờ ng viờ c tờ t đờ p, gờ p phờ n vào viờ c phờ c vờ Tin Mờ ng.

Lờ y Chúa là Đờ ng, là Sờ Thờ t và là Sờ Sờ ng, xin hờ ng đờ n chúng con đi trên đờ ng cờ a Chúa Amen. ĐTG. Giuse Ngô Quang Kờ t

**" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."**

***MỜ I QUỲ VỜ ĐỜ C THÊM KINH THÁNH: 1 CORINTO 12, 4-11 ĐỜ VUI SỜ NG LỜ I CHÚA VÀ MỜ NH ĐỜ N CHIA SỜ TRONG MÙA ĐỜ I ĐỜ CH.**
